

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประหยัดค่าใช้จ่ายรวมในการดำเนินงานได้ถึง 68 ล้านดอลลาร์



บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประหยัดค่าใช้จ่ายรวมในการดำเนินงานได้ถึง 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประหยัดน้ำได้ถึง 200,000 แกลลอน จากการนำเทคโนโลยีของจีอีมาใช้

- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และ บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) ได้รับรางวัล ecomagination จากจีอี
- สามารถลดการใช้น้ำ ลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณกากของเสีย และลดการสูญเสียโอกาสทางการผลิต ได้อย่างมากด้วยเทคโนโลยีของจีอี และสามารถสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการด้านสภาพแวดล้อม ความต้องการของอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 9 กรกฎาคม 2558 – บริษัทในกลุ่ม ปตท. สองบริษัท คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และ บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. หรือ CPOC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Petronas Carigali จากประเทศมาเลเซีย และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากประเทศไทย สามารถประหยัดเงินรวมกันได้ถึง 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปีจากการที่สามารถลดช่วงเวลาหยุดทำงานของระบบลงได้ และการลดการสูญเสียโอกาสทางการผลิต ด้วยการใช้งานเทคโนโลยีหล่อเย็น (cooling) และเทคโนโลยีบำบัดสารเคมี (chemical treatment) ที่ทันสมัยของจีอี (NYSE: GE) นอกจากนี้ยังประหยัดน้ำได้มากกว่า 600,000 แกลลอน และประหยัดพลังงานได้มากกว่า 100,000 กิโลวัตต์

เพื่อเป็นเกียรติในการที่ PTTGC และ CPOC สามารถลดการใช้น้ำและลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมาก จีอีได้มอบรางวัล ecomagination ให้กับ PTTGC และ CPOC เพื่อยกย่องความสำเร็จของอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีของจีอีเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การดำเนินงานอุตสาหกรรม และความท้าทายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้รางวัล ecomagination เป็นรางวัลที่มอบให้กับลูกค้าของจีอี ที่มีผลงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดด้านการเงินในระดับดีเยี่ยม

ทั้งนี้ PTTGC ได้รับรางวัล ecomagination สองรางวัล จากการที่ PTTGC สามารถป้องกันการหยุดทำงานของระบบคองไวซึ่งการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้ และยืดเวลาการทำงาน ด้วยการใช้อุปกรณ์บำบัดสารเคมีที่เหมาะสมควบคู่กับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีการบำบัด Petroflo™ ของจีอี ซึ่งช่วยลดกากของเสีย ลดการใช้น้ำ ลดการปล่อยก๊าซเสียสู่อากาศ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้ทั้งหมด 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในส่วนของ CPOC ได้รับรางวัล ecomagination จากความสำเร็จที่สามารถประหยัดเงินได้ถึง 52 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี รวมทั้งความสำเร็จในการลดการใช้น้ำและลดการใช้สารเคมี ทั้งนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีของจีอี CPOC ลดการใช้สารเคมีลงได้ 9.5 ตัน ประหยัดน้ำได้ถึง 132,000 แกลลอน เพื่อนำไปใช้ในส่วนจำเป็นอื่นๆ ทั้งยังสามารถลดการหยุดทำงานของระบบและลดการสูญเสียโอกาสทางการผลิตได้ด้วย

นายโฮซาง ชูบาวัลลา ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีกระบวนการจัดการน้ำ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของจีอี เพาเวอร์ แอนด์วอเตอร์ กล่าวว่า “ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ ต้องการระบบบริหารจัดการน้ำที่มีลักษณะพิเศษและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมของตน โดยเฉพาะกับแหล่งผลิตที่ตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกล ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนานของจีอีในอุตสาหกรรมนี้ ช่วยให้เราให้บริการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพแก่ PTTGC และ CPOC เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบของพวกเขา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่แหล่งผลิตในอ่าวไทย”

นอกจากการมอบรางวัลระดับสุดยอดในกลุ่มรางวัล ecomagination สามรางวัลให้กับ PTTGC และ CPOC แล้ว ลูกค้านำรายอื่นๆ ของจีอี ในประเทศไทย เช่น ไออาร์พีซี, บริษัท สตาร์บิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด, บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน), เอ็ชเอ็มซีโพลีเมอส์, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามซิตี พาวเวอร์ จำกัด, บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด, สยาม พาวเวอร์ เจเนอเรเตอร์, และ บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ก็ได้รับรางวัล Return on Environment และรางวัล Proof Not Promises ซึ่งเป็นรางวัลระดับที่สองและสามตามลำดับเกี่ยวกับจีอี

จีอี (NYSE: GE) คิดในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึง สร้างสิ่งที่คนอื่นไม่คิดว่าจะสร้างได้ สิ่งที่จีอีคิดและสร้างขึ้นมาช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จีอีรวบรวมโลกทางกายภาพและโลกแห่งดิจิทัลไว้ด้วยกันในรูปแบบที่ไม่มีใครเหมือน ทั้งในห้องทดลองและโรงงานของเรา ตลอดจนถึงการออกภาคสนามให้บริการกับลูกค้า เราคิดค้นนวัตกรรมแห่งอุตสาหกรรมยุคหน้า ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง นวัตกรรมด้านพลังงาน การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และการดูแลรักษาสุขภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ge.com

###

เกี่ยวกับ จีอีเพาเวอร์แอนด์วอเตอร์

จีอี เพาเวอร์แอนด์วอเตอร์ให้บริการลูกค้าด้วยความหลากหลายในการผลิตไฟฟ้า การส่งมอบพลังงาน และเทคโนโลยีกระบวนการจัดการน้ำ เพื่อสนองตอบความท้าทายในท้องถิ่นให้กับลูกค้า เราทำงานอยู่ในทุกส่วนของอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น ลมและแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพและเชื้อเพลิงทางเลือก รวมถึงถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและพลังงานนิวเคลียร์ เราพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยขจัดความท้าทายที่ซับซ้อนที่สุดของโลกเกี่ยวกับการมีน้ำใช้และคุณภาพของน้ำ จีอี เพาเวอร์แอนด์วอเตอร์ ประกอบด้วยธุรกิจหกธุรกิจ คือ ธุรกิจ Distributed Power ธุรกิจพลังงานนิวเคลียร์ ผลิตภัณฑ์ด้านการผลิตไฟฟ้า บริการด้านการผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีและกระบวนการเกี่ยวกับน้ำ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองสเกอเนคเทอดี รัฐ

นิวยอร์ก เพาเวอร์แอนด์วอเตอร์เป็นธุรกิจใภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีอี

ติดตามความเคลื่อนไหวของจีอี เพาเวอร์แอนด์วอเตอร์ และธุรกิจด้านน้ำ ได้ที่ทวิตเตอร์ @GE_PowerWater และ @GE_Water

###

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

เสรี ศิริнопวงศากร เมธาวิ เฉลิมชนศักดิ์ / นภา สุทธิญาณโสภณ

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำประเทศไทยและพม่า บริษัท เอฟ เอ คิว จำกัด

จีอี โกลเบิล โกรท แอนด์ โอปอเรชั่น โทรศัพท์: 02 971 3711 ต่อ 119/120

โทรศัพท์: 02 648 0813, 084 751 7902 081 855 7394, 081 867 2241

อีเมล: seri.sirinopwongsagon@ge.com อีเมล: maythavee@pc-a.co.th